

# สงกรานต์คึกคัก

## สนามบินแน่น กระเป๋า-จอง70% สะพัด'800ล้าน'

เทศกาลสงกรานต์ซบชีวิต เศรษฐกิจที่ซบเซาหลายปี สนามบินเชียงใหม่เพิ่มเที่ยวบิน วันละ 4 เที่ยวบิน ★ มีต่อหน้า 9



### สงกรานต์คึกคัก ☆ ต่อจากหน้า 1

ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คน ยอดจองห้องพัก แกร็ดยลละ 30 สนามบินขนาดใหญ่ สายการบินเปิดทำการเกือบทุกสาย ผู้โดยสารเข้าออกวันละเกือบ 10,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางในประเทศ แต่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหดหายเพราะค่าธรรมเนียมเข้าประเทศแพง กระเป๋านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าคึกคัก ยอดจองห้องพักพุ่งร้อยละ 70 คาดเงินสะพัด 800 ล้านบาท การจราจรเส้นทางสายเหนือ-อีสาน เบาทมรถล่อตัว ตำรวจเข้มเมฆาขับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดผู้ขับขี่รถบขส.ทุกแห่ง พร้อมตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ คุมเข้มการทำผิดกฎจราจร ตั้งเป่าลดอุบัติเหตุ ยอดตาย-เจ็บร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี

ความหวังคนไทยหวังให้เทศกาลสงกรานต์กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่อเค้าเป็นจริงเพราะคนไทยเริ่มเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตา โดยเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการณ์ในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า ท่าอากาศยาน เชียงใหม่มี

**▲ฟื้นเศรษฐกิจ** บรรยากาศท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คึกคักทันตาเห็น มีผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้นวันละ 4 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละกว่า 2,000 คน ขณะที่สายการบินระหว่างประเทศมีผู้โดยสารลงทะเบียนขอเข้าประเทศ 772 คน.

ความพร้อมร้อยละ 100 ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เม.ย. มีเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้นวันละ 4 เที่ยวบิน เป็นวันละ 105 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 13,500 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติวันละ 11,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 150 เกือบทั้งหมดเป็นการเดินทางภายในประเทศ เส้นทางการบินระหว่างประเทศ มีให้บริการเส้นทางเดียวคือ สิงคโปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์ โดยสายการบิน Scoot ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้ลงทะเบียนขอเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass 772 คน ส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การ

ท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25-30 ยอดจองห้องพักที่มีการจองเข้ามาประมาณร้อยละ 30 จากห้องพัก 35,000 ห้อง ปัจจัยหลักที่จุดการท่องเที่ยวให้กลับมาเริ่มคึกคักมาจากประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนมากขึ้น ประชาชนมีความรู้และคลายความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 แต่ในมิติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมองว่ายังไม่อิ่ม เพราะคนที่เข้ามาในพื้นที่เป็นกลุ่มที่กลับภูมิลำเนา อัตรการเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทมีไม่มากสอดคล้องกับตัวเลขคนเดินทางเข้าพื้นที่

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พบว่า มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเดินทางมาโดยสายการบินต่างๆเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้บรรดาผู้ประกอบการรถแท็กซี่โดยสาร ไม่เพียงพอให้บริการส่วนแหล่ง



### รถเยอะ

ถนนสายเลี่ยงเมือง นครราชสีมา อ.เมือง นครราชสีมา มีปริมาณรถมาก แต่ยังคงเคลื่อนตัวได้ดี แต่มีการชะลอตัวเนื่องจากมีรถเข้าออกปั๊มน้ำมันและแวะซื้อผลไม้จากแผงข้างทาง ขณะที่ถนนมิตรภาพรวมทั้งถนนมอเตอร์เวย์ (บางปะอิน-นครราชสีมา) ที่เปิดให้ใช้ฟรีปริมาณรถเบาบาง.

ท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งเกาะพีพี อ่าวนาง เกาะลันตา เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง นายอุทิศ สุกุลผอ.ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา จ.กระบี่มากเกินเป้าที่คาดการณ์ไว้ ตอนนี้มีโรงแรม รีสอร์ทที่เปิดให้บริการ 569 แห่ง จำนวนห้องพัก 23,887 ห้อง มียอดจองเข้ามาแล้วเกือบร้อยละ 70 เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้เก็บเกี่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวหลังซบเซามาหลายปี คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 700-800 ล้านบาท

ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ สายการบินเปิดให้บริการเกือบครบทุกสายการบิน มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกวันละเกือบ 10,000 คน เที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศเพิ่มเป็น 70 เที่ยวบิน จากเดิม 50 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว 2,000-3,000 คน ส่วนขาออกเพิ่มเป็น 50 เที่ยวบิน จากปกติ 30 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นราว 1,000-2,000 คน ที่บริษัท หาดใหญ่โทเน็ชชานำทัวร์ ให้บริการรถบัส

โดยสารสายหาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียราว 10 คน จากเดิมมีไม่น้อยกว่า 10 คน รถนายโทเน็ชชานำทัวร์กล่าวว่า สาเหตุที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลง เนื่องจากค่าธรรมเนียมเข้าประเทศคนละประมาณ 800 บาท หรือกว่า 6,000 บาท และผู้เดินทางเข้าประเทศส่วนใหญ่เข้ามาทำธุรกิจ หรือมีครอบครัวอยู่ในไทย อยากให้ภาครัฐช่วยหาทางแก้ปัญหาด้วย

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ผู้โดยสาร ขบวนรถสายกรุงเทพฯ-สุโขทัย-ภูเก็ตเดินทางจากกรุงเทพฯ เพิ่มคันรถ ส่วนใหญ่เดินทางไปที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาทำงานใน จ.สงขลา เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. ทางสถานีจัดเตรียมตู้โดยสารพร้อมพ่วงกับขบวนรถทันทีที่รองรับผู้โดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ตู้โดยสารขาดจากกรุงเทพฯ ถูกจองเต็มถึงวันที่ 12 เม.ย. ส่วนขาขึ้น

กรุงเทพฯ ถูกจองเต็มตั้งแต่วันที่ 15-17 เม.ย.

ขณะที่การจราจรเส้นทางสายเหนือ-อีสาน ลดลงกว่าเมื่อ 2 วันก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยถนนสายรังสิต-นครนายก ในเขต จ.ปทุมธานี สามารถออกถนนมิตรภาพไปภาคอีสาน และถนนสายเอเชียไปภาคเหนือ ปริมาณรถเบาบางถนนพหลโยธินขาออก ตั้งแต่ช่วงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ปริมาณรถหนาแน่นแต่ยังคงเคลื่อนตัว มีรถติดสะสมช่วงนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนมิตรภาพเส้นทางสู่อีสาน ปริมาณรถน้อย ขณะที่ถนนมอเตอร์เวย์ M6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) เปิดให้ใช้ฟรีโดยเข้าบริเวณถนนมิตรภาพ กม. 65 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผ่าน อ.สีคิ้ว ไปลงที่ อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. กลับไม่มีรถใช้เส้นทาง คาดว่าปริมาณรถอาจเพิ่มขึ้นในช่วงค่ำ

เช่นเดียวกับเส้นทางสายเหนือ ถนนสายเอเชีย จ.อ่างทอง ปริมาณรถเพิ่มขึ้นแต่รถวิ่งคล่องตัว ทำความเร็วได้ 80-90 กม./ชม. ส่วนถนนพหลโยธิน

ผ่าน จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกพยุหะคีรี จนมาถึงบริเวณแยกเลี้ยงเมือง ปริมาณรถน้อยลงกว่าเมื่อวาน การจราจรค่อนข้างคล่องตัวทำความเร็วได้ 80-120 กม./ชม. โดย พ.ต.ต.เกียรติพร สวัสดิเทพ สว.ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. รับผิดชอบพื้นที่จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี กล่าวว่า วันนี้รถขึ้นเหนือน้อยกว่าเมื่อวานมาก แต่คาดว่าในช่วงค่ำ หรือช่วงบ่ายวันที่ 12 เม.ย. ปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้น ได้เตรียมจัดกำลังไว้อำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทางแล้ว

นายธนกร วัจนบุญคุณชะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกษแสดงความเป็นห่วงการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวดขันวินัยจราจรทุกรูปแบบ เปิดช่องทางพิเศษเป็นระยะเพื่อเร่งระบายปริมาณรถที่หนาแน่นในบางช่วง พร้อมกำชับเรื่องประสิทธิภาพการจับขีของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ต้องผ่านการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสาร ขณะเดียวกันต้องการบริหารกำลังพลให้เหมาะสมเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร. รับผิดชอบงานจราจรเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ตำรวจจราจร และตำรวจปราบปรามยาเสพติด ประสานสถานีขนส่งทั่วประเทศ ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดผู้ขับขี่รถโดยสาร รวมถึงประชาชนที่ขับขี่รถ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ขับขี่อย่างเด็ดขาด พร้อมกันนี้ได้สั่งให้ทุกหน่วยทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันกลุ่มเป้าหมาย ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร 1,937 จุด จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1,430 จุด และชุดสายตรวจจราจรอีก 1,903 ชุด เพื่อกวดขันจับกุมการกระทำผิดกฎจราจรตั้งค่าเป้าหมายลดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ จากค่าเฉลี่ยสงกรานต์ 3 ปี

☆ มีต่อหน้า 12

## สงกรานต์คึกคัก ☆ ต่อจากหน้า 9

ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งนายกรัฐมนตรีอยากให้ประชาชนเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด กำชับให้ตำรวจกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากพบอุบัติเหตุหรือรถเสียแจ้งได้ที่สายด่วน บก.ทล. 1193 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือสายด่วน บก.จร. 1197 ตลอด 24 ชม.

ที่ร้านข้าวแกงบ้านสวน 2 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา รองผบ.ภ. ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยบริษัท ชันโทรี เบเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ 45,000 ขวด มอบให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง 6 แห่ง บริษัทฮอนด้าอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนและการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้ประชาชนก่อนเดินทาง โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขณะที่ บก.ทล. จัดห้องพักริที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง 201 แห่งทั่วประเทศ ให้พักผ่อนก่อนเดินทางต่อ หรือพักค้างคืนฟรี